



ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ถนนบึงกาฬ-นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนา
อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการจัดโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์
รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ กำหนดจะดำเนินโครงการในห้วงเดือน
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาแล้ว จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณามอบหมายผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ แห่งละ ๒ คน โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มายังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ buengkandlass@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขอให้ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรีชชัย ศิลปราษฎร์)
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐

**แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔**

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

๒.๑ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง

๒.๒ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง

ลงชื่อ

(.....

ตำแหน่ง นายก

กรุณาส่งแบบแจ้งรายชื่อนี้มายังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ buengkandlass@gmail.com



สภ.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
 เลขที่รับ ๒๑/๑
 วันที่ 14 ม.ค. 2564
 เวลา

งานบริหารทั่วไป
 กลุ่มงานมาตรฐาน
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ
 กลุ่มงานกฎหมาย
 กลุ่มงานการเงินฯ

ที่ บก ๐๐๐๘/๓๗.๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 ถนนเชียงใหม่-นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
 จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
 ลงรับที่ ๐๗๒
 วันที่ 14/๑๑/๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบนานเท่านาน และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธาน และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มี คำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งในเวลาต่อมาจึงได้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระดับพื้นที่ จะต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น การสังเกตอาการสัตว์ป่วย การแจ้งพบสัตว์สงสัย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เป็นต้น ส่วนการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะต้องทำเชิงคุณภาพเท่านั้นถึงจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรค เป็นต้นว่า การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งการขนส่งและการจัดเก็บ (ระบบ Cold Chain) การฉีดวัคซีน (ชนิดวัคซีน โปรรแกรมการฉีดวัคซีน และเทคนิคในการฉีด) นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคนิคการจับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีน หรือทำหมันทั้งการจับโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการใช้เวชภัณฑ์ก็มีความสำคัญเช่นกันที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงจะปฏิบัติงานให้ได้ผลออกมาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

/เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ...

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในทุกระดับ ข้อ ๑.๒ ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ) โดยมีเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ คน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๒ คน) และมีกำหนดฝึกอบรมไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน พร้อมแจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วนวัน เวลา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญส่ง รัตนพร)
ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

- เพื่อโปรดทราบ และลงนามในหนังสือฯ
- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์แจ้ง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. แห่งละ ๒ คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เห็นควร แจ้ง อปท. พื้นที่ ทราบต่อไป

ธีรวิทย์ วัฒนวัฒน์

๑๔ มกราคม ๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกรีชัย คีลปรายะ)
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

โทร. ๐-๔๒๔๙-๒๗๓๔

โทรสาร. ๐-๔๒๔๙-๒๗๓๕

(นางสาวชนภักดิ์ ฉายาวงศ์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

สำเนาฉบับ

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

หลักการและเหตุผล

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธาน และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งในเวลาต่อมาจึงได้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระดับพื้นที่ จะต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น การสังเกตอาการสัตว์ป่วย การแจ้งพบสัตว์สงสัย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เป็นต้น ส่วนการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะต้องทำเชิงคุณภาพเท่านั้นถึงจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเป็นต้นว่า การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งการขนส่งและการจัดเก็บ (ระบบ Cold Chain) การฉีดวัคซีน (ชนิดวัคซีน โปรแกรมการฉีดวัคซีน และเทคนิคในการฉีด) นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคนิคการจับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีน หรือทำหมันทั้งการจับโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือการใช้เวชภัณฑ์ก็มีความสำคัญเช่นกันที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงจะปฏิบัติงานให้ได้ผลออกมาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในทุกระดับ ข้อ ๑.๒ ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประจํารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
๒. เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่

เป้าหมาย

จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม คือ ๑๓๐ คน (จำนวน ๕๗ อปท. ๆ ละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จำนวน ๑๖ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการระหว่าง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๑.๑ คัดเลือกอาสาฯ ตามคุณสมบัติดังนี้

๑.๑.๑ มีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

๑.๑.๒ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๑.๓ เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

๑.๒ บทบาทหน้าที่ของอาสาฯ

๑.๒.๑ สามารถช่วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ รวมถึงการนัดพบระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง หรือประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

๑.๒.๒ เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับหมู่บ้านและตำบล

๑.๒.๓ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕)

๑.๒.๔ ช่วยสำรวจและบันทึกข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมว

๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ การฝึกอบรม

๑.๓.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬดำเนินการฝึกอบรม โดยใช้วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๒ เนื้อหาการฝึกอบรมให้ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การสังเกตอาการสัตว์ป่วย การแจ้งพบสัตว์สงสัย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งการขนส่งและการจัดเก็บ (ระบบ Cold Chain) การฉีดวัคซีน (ชนิดวัคซีน โปรแกรมการฉีดวัคซีน และเทคนิคในการฉีด) เทคนิคการจับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีนหรือทำหมัน เป็นต้น

๑.๓.๓ ขอสนับสนุนคู่มือการฝึกอบรมจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

๑.๓.๔ เมื่อดำเนินการอบรมเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งลงนามในใบประกาศฯ โดย ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๒) มอบบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ลงนามโดยปศุสัตว์จังหวัดเท่านั้น) โดยกำหนดให้บัตรฯ มีอายุได้ไม่เกิน ๑ ปี โดยให้ขอรับบัตรเปล่า (Template) จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ทั้งนี้ผู้ได้รับมอบหมายฯ จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

๓) มอบหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓.๔ รายงานผลจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมลงในระบบ e-operation และจัดทำรายละเอียด

งบประมาณ

จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน ๒๔,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๑. ค่าอาหารจำนวน ๑๓๐ คน คนละ ๑๒๐ บาท เงิน ๑๕,๖๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารว่างจำนวน ๑๓๐ คน คนละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๙,๑๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๘ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้เกิดการบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมในรูปแบบของประชารัฐ โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๒. ได้อาสาปศุสัตว์ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่

๓. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึง

๔. ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย

๕. ประชาชนได้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

ลงชื่อ.....



ผู้เสนอโครงการ

(นายธรรมกุล ธรรมเนียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

/ ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชริน แสนยอดคำ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
ประธานกรรมการประกันคุณภาพฝึกอบรม

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญส่ง รัตนพร)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ